

Số: 05/BC- BPC

Đắk Gle, ngày 09 tháng 12 năm 2022

## BÁO CÁO

### **Thẩm tra báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Toà án nhân dân huyện**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Thông báo số 28/TB-TTHĐND, ngày 14/11/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công thẩm tra báo cáo tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 HĐND khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Pháp chế HĐND huyện đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số 81/BC-TA ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Toà án nhân dân huyện về kết quả công năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### **1. Kết quả thẩm tra**

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của TAND huyện về kết quả thực hiện công tác năm 2022, cụ thể như sau:

#### **a. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ**

Trong năm 2022 Toà án nhân dân huyện đã lãnh đạo chỉ đạo tốt mọi mặt công tác của đơn vị. Với sự nỗ lực của cán bộ, công chức Tòa án hầu hết các loại án đã được giải quyết, tất cả các vụ án thụ lý, giải quyết đều tuân thủ theo trình tự quy định của pháp luật, không có trường hợp nào thụ lý sai thẩm quyền, công tác cải cách tư pháp, công tác thi hành án hình sự, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong việc xét xử, công tác hội thẩm và công tác xây dựng ngành đã được Tòa án nhân dân huyện quan tâm chú trọng thực hiện.

#### **b. Công tác giải quyết, xét xử các loại án**

Trong năm 2022, TAND huyện đã thụ lý, 36 vụ, đã giải quyết 35 vụ (đạt 97%), cụ thể:

*Đối với án hình sự:* Thụ lý 13 vụ/23 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 12 vụ/22 bị cáo; đã ra quyết định thi hành án hình sự 23 bị án, trong đó phạt tù có thời hạn 17 bị án, hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo 02 bị án; hình phạt tiền 04 bị án.

Trong giải quyết án hình sự nhìn chung không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm; hình phạt Tòa án áp dụng đối với các bị cáo phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội. Các quyết định thi hành án hình sự được ban hành kịp thời, đúng trình tự, thủ tục và thời hạn quy định.

*Đối với vụ việc Dân sự, Hôn nhân và Gia đình, Kinh doanh Thương mại, Lao động, Hành chính.*

Tổng số án thụ lý là 23 vụ việc đã giải quyết xét xử 23 vụ việc, trong đó ra quyết định công nhận kết quả hoà giải tại Toà là 19 vụ việc. Trong giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động công tác hòa giải được quan tâm và đạt nhiều kết quả (hòa giải thành đạt 82,6%).

Trong năm 2022 TAND huyện đã tổ chức xét xử lưu động 03 vụ án hình sự liên quan đến lâm nghiệp tại các địa bàn để xảy ra vi phạm nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với việc quản lý bảo vệ rừng. Chất lượng hoạt động xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp ngày càng được nâng cao; hoạt động của Hội thẩm nhân dân đảm bảo đúng quy định trên nguyên tắc độc lập xét xử và tuân theo pháp luật. Tổ chức bộ máy được củng cố kiện toàn; cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư mua sắm, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ của ngành.

## **2. Ý kiến của Ban pháp chế**

Ban pháp chế thống nhất với đánh giá của Toà án nhân dân huyện nêu tại Báo cáo số 81/BC-TA ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Toà án nhân dân huyện ngoài ra ban nhận thấy hoạt động của một số vị Hội thẩm nhân dân còn hạn chế<sup>1</sup>, vẫn còn tồn 01 vụ án chưa được đưa ra xét xử.

## **3. Kiến nghị, đề xuất**

Trong thời gian tới Ban đề nghị TAND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác áp dụng pháp luật, bảo đảm thống nhất đúng quy định; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; nâng cao hiệu quả việc thực hiện cải cách hành chính tư pháp.

Đẩy nhanh tiến độ xét xử các loại án nhất là những vụ án nổi cộm, trọng điểm, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án tham nhũng, tiêu cực, đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, ma túy...

Tiếp tục tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giải quyết các loại án cũng như chuyên môn, nghiệp vụ của Thẩm phán. Tăng cường công tác hòa giải và đối thoại tại Tòa án nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án dân sự, hành chính bằng thỏa thuận của các bên.

Thực hiện tốt công tác phối hợp theo dõi, giám sát, giáo dục người chấp hành án án treo, cải tạo không giam giữ; người được hoãn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn tại địa phương.

Tiếp tục chú trọng công tác quán triệt, chấn chỉnh nâng cao kỷ luật, kỷ

<sup>1</sup> Một số vị Hội thẩm nhân dân vẫn chưa nhiệt tình tham gia xét xử vụ án nào từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chưa tham gia tập huấn công tác Hội thẩm hàng năm theo quy định.

cương công vụ đối với công chức có chức danh tư pháp; thực hiện nghiêm túc “quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân”, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chỉ đạo, có giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết các loại án, các vụ việc đảm bảo chỉ tiêu của Bộ Tư pháp và TAND tối cao đề ra. Quan tâm đề ra các giải pháp chủ động phòng ngừa các vi phạm có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của Tòa án.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động đối với TAND huyện; tăng cường công tác bồi dưỡng, trao đổi, rút kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng tranh tụng, đặc biệt là kỹ năng xét xử, điều hành phiên tòa của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa TAND huyện.

Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân, nhất là những người mới tham gia công tác Hội thẩm, qua đó nâng cao vai trò, giúp Hội thẩm nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia xét xử tại phiên tòa.

Ban Pháp chế HĐND huyện kính trình HĐND huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 4 xem xét./.

**Nơi nhận**

- TT HĐND huyện (b/cáo);
- UBND huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Trọng Từ**